



THƯ NGỎ

Kính thưa Quý cổ đông

Khép lại năm 2012, trong bối cảnh chính trị kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn: hệ thống tài chính toàn cầu bất ổn, tỷ giá tiền tệ, giá vàng, dầu hỏa biến động mạnh, khủng hoảng nợ công, bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Kinh tế trong nước thông qua chính sách tài khóa, tiền tệ điều hành chặt chẽ, thận trọng của Chính Phủ tuy đã đạt được một số điểm sáng là đã kiểm chế lạm phát, tỷ giá giữ được ổn định, lãi suất cũng được kéo giảm xuống nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như: sức cạnh tranh kém, sức mua giảm, đẩy hàng tồn kho tăng lên, nợ xấu tăng, lãi suất vẫn còn cao so với thị trường tiền tệ thế giới, cùng với sự đóng băng của thị trường bất động sản, sự ảm đạm của thị trường chứng khoán... Đây chính là những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, mà nhiều doanh nghiệp đã phải lâm vào tình trạng phá sản hoặc giải thể.

Song trước những biến động khó khăn phức tạp nêu trên, Maseco vẫn đứng vững và phát triển vươn lên. Năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã có những quyết định linh hoạt, thận trọng, cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng nỗ lực, nghiên cứu tìm tòi để đưa ra các giải pháp kịp thời, đặc biệt là các giải pháp tài chính và chiến lược cạnh tranh phù hợp, từ đó góp phần đảm bảo an toàn tài chính cũng như tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh để đạt được kết quả năm 2012 đầy phần khởi với mức lợi nhuận trước thuế đạt 131% so với kế hoạch, tăng 10% so với năm 2011.

Trong năm 2013, với tầm nhìn, sứ mệnh là duy trì phát triển những giá trị cốt lõi đã đạt được trong những năm qua, Maseco không chủ quan mà luôn bám sát, nghiên cứu từng biến động của nền kinh tế, từ chính sách vĩ mô có liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty để có những giải pháp đối ứng kịp thời, nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội, cũng như hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra đối với công ty. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn cho Hội đồng quản trị, vừa đảm bảo phát triển bền vững vừa gặt hái được những hiệu quả kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa các nghĩa vụ thuế cho nhà nước, lợi ích của cổ đông và thu nhập cho người lao động. Trong một môi trường kinh tế được dự báo còn diễn biến phức tạp, khó khăn, đầy biến động, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tập thể cán bộ công nhân viên sẽ cố gắng nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong năm 2013 và những năm tiếp theo để phát triển công ty ổn định, bền vững.

Hội đồng quản trị công ty xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, người lao động đã đồng hành, chia sẻ, tin tưởng, đồng viên trong suốt thời gian qua. Đây chính là động lực để Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy vai trò quản trị trung tâm để kết nối cổ đông, cán bộ công nhân viên, Ban điều hành công ty cùng sát cánh bên nhau để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho công ty.

TM. Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch



Chiến lược phát triển của công ty MASECO dựa trên nền tảng ba trụ cột chính

TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - SỨ MỆNH

Đây chính là “Kim chỉ nam” định hướng cho mọi hoạt động



Huân chương lao động hạng III
Năm 2004

TẦM NHÌN

Để đạt tới sự phát triển ổn định, bền vững. Không còn con đường nào khác hơn là luôn luôn sáng tạo, đổi mới từ tư duy quản trị đến chiến lược hành động để phù hợp với xu thế thời đại cùng những bước đi thận trọng trước những rủi ro và tiến về phía trước khi cơ hội đã đến với phương châm “chậm mà chắc, chắc thì phải quyết tâm đến cùng” để hướng tới mục đích cao nhất “tối ưu hóa các cơ hội và tối thiểu hóa những rủi ro”



Huân chương lao động hạng II
Năm 2009



Tên giao dịch viết tắt
MASECO
mang theo sứ mệnh với
các ý nghĩa sau

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Là hiệu quả sử dụng các nguồn lực (vật lực, tài lực, trí lực của con người - nhân tố quyết định), từ đó tạo ra giá trị thặng dư cho cổ đông, đảm bảo công ăn việc làm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, chia sẻ với cộng đồng, quan hệ, uy tín với khách hàng, đúng mực, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với nhà nước..

Là nền tảng được xây dựng trên nền tảng thế “kiềng ba chân”:

- Cổ đông là chủ sở hữu, cung cấp vốn cho Ban điều hành để mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sử dụng có hiệu quả đồng vốn của cổ đông giao phó.
- Người lao động sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hóa dịch vụ góp phần phát triển công ty ổn định, bền vững => Ba chủ thể quản trị công ty luôn luôn chia sẻ, ủng hộ, động viên nhau trong khó khăn cũng như thuận lợi để đưa công ty MASECO phát triển ổn định bền vững.

SỨ MỆNH

- * **M-Management** => Mô hình quản trị khoa học phù hợp với xu thế của thời đại. Các chủ thể tham gia quản trị công ty từ cổ đông, HĐQT, BKS, BTGD, người lao động đều hướng đến giá trị cao nhất là lợi nhuận, cổ tức, phúc lợi cho người lao động.
- * **A-Aspiration** => Tất cả các chủ thể quản trị công ty khát vọng, niềm đam mê, lòng nhiệt huyết trong quá trình xây dựng và phát triển công ty.
- * **S-(Sustainability-Safety-Society)** => Sự an toàn, bền vững, hướng tới xã hội, cộng đồng, cùng chia sẻ khó khăn đầy tính nhân văn.
- * **E - Economic** => Những giá trị kinh tế là thành quả sau quá trình lao động hăng say, sáng tạo, dựa trên nền tảng mô hình quản trị khoa học
- * **C-(Community - Culture)** => Chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của cộng đồng là bản sắc văn hóa MASECO.
- * **O-Organization** => Bên cạnh sức mạnh nội tại, còn có nguồn lực của các cơ quan, tổ chức bên ngoài luôn đồng hành, tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ công ty MASECO trên con đường xây dựng và phát triển.

